

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑-๒ ตามที่ได้มีการมอบหมายหัวหน้าฝ่ายดำเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการ ปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑-๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่ประชุมจึงขอติดตามความก้าวหน้า เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประธาน จึงขอให้หัวหน้าฝ่ายรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติม เรียงตามลำดับดังนี้

● ฝ่ายบริหารและธุรการ

ที่	โครงการ	ความก้าวหน้า (%)
1	โครงการพัฒนาศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (QA+KM+RiskMa+Finance+Building Man)	50
2	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	55
3	โครงการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	38.6
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	43.4

● ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ที่	โครงการ	ความก้าวหน้า (%)
1	กิจกรรมการจัดจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center	
2	กิจกรรมการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	75
3	กิจกรรมการบำรุงรักษาหมายเลข IPv4, IPv6	
4	กิจกรรมการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	75
5	กิจกรรมการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle	90
6	กิจกรรมการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สำนักบริการคอมพิวเตอร์	100
7	จัดหาเครื่องมือเฝ้าระวังและวิเคราะห์ปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	รอปรับแผน
8	โครงการจดทะเบียนโดเมนเนม ku.th	100
9	กิจกรรมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	100
10	กิจกรรมการเพิ่มความสามารถของระบบ Disaster Recovery	100
11	กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (Identity management - IDM) แบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2	90
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเครือข่ายแกนหลัก (Firewall)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
13	โครงการศึกษาและทดสอบระบบควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (IPS/IDS)	50
14	โครงการจัดการระบบ Secure Mail Gateway	100
15	โครงการขยายพื้นที่ Hard disk เพื่อการเก็บข้อมูลแบบ Cloud Storage	70
16	โครงการระบบออก Guest account ผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน	70

● ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ

ที่	โครงการ	ความก้าวหน้า (%)
1	โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มก. ประจำปี 2559	64
2	โครงการระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	62.5
3	โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT	65.7
4	โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์	50

● ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ที่	โครงการ	ความก้าวหน้า (%)
1	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ตรวจสอบและป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์	100
2	ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล	75
3	โครงการปรับปรุงพัฒนางานให้บริการนิสิตด้านสารสนเทศ	65
4	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแบบครบวงจร	50
5	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ Windows ชุด	100
6	โครงการปรับปรุงการให้บริการระบบถ่ายทอดสด	50

● ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ที่	โครงการ	ความก้าวหน้า
1	โครงการออกแบบระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง	80
2	โครงการจัดหาเครื่องมือมาตรฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	55
3	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	55

ที่ประชุมมีมติมอบทุกฝ่ายเข้าไปกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานและเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโครงการในระบบ project.ocs.ku.ac.th โดยให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิจารณาต่อไป

๒. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.๑๔๓/๓๙๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เกิน ๓ ชื่อ เสนอคณะกรรมการสรรหา ฯ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้ส่งงานดำเนินการตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๑) ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการได้มาขอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและธุรการ ได้จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และกรรมการสภา มก. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามเอกสารแนบ ๒)

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คณะทำงาน แผนดำเนินงาน และแบบแสดงความคิดเห็นฯ

ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา จากอดีตนายกสภา อดีตอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านไอทีซึ่งอาจมาจาก เน็คเทค สวทช. กระทรวงไอซีที หรือจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

๓. รายงานแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ (สปค.๐๒) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงฯ (สปค.02) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- หมวด ๒ การมุ่งเน้นลูกค้า เพิ่มเติมเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
- หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มอบให้คณะกรรมการจัดการความรู้พิจารณาจัดโครงการคลังความรู้ โดยให้จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (youtube.com/Video/platform) ทั้งภายในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ภายนอก เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้อาจแยกเป็นความรู้ในเรื่องเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม NETCO ผู้ใช้งานระบบ ERP เป็นต้น และกำหนดประเด็นความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้
- หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร มอบหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรับแก้ข้อความ ตัวชี้วัด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายในหมวดดังกล่าว และสรุปผลการประเมินผลด้านศักยภาพบุคลากร เพื่อนำผลมากำหนดประเด็นการให้ความรู้ได้ตรงตามความต้องการ

๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเจริญพระชันษาครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานโปรดเสนอกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมนิสิต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่หน่วยงานจะดำเนินการและเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างน้อย ๑ กิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยใช้งบประมาณหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลไปยังกองกลางภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมมีมติมอบทุกฝ่ายเสนอกิจกรรมเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสดังกล่าวข้างต้น

๕. แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน มก. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอปรับแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน มก. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในส่วนช่วงการประเมิน จากเดิม ประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน (ก.ย. ๕๙) ปรึชขยายเวลาเป็น ประเมินในช่วงเดือน ก.ย.- ธ.ค ๕๙ และให้ส่วน SSR ได้ตั้งแต่ ๑๙ ส.ค. ๕๙ เป็นต้นไป โดยให้ส่งก่อนวันรับการประเมิน ๑ เดือน [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) จึงเสนอมาเพื่อทราบ *ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจลูกค้าในภาพรวมของสำนักฯ*
๖. การเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับเหตุ “เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน” ภายในอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารของสำนักบริการ คอมพิวเตอร์” ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
- เพื่อให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้มีแผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับเหตุ “เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน” จึง ได้เชิญอาจารย์จงกลณี จันทร์ศิริและคณะจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA : FIRE AND RESCUE ASSOCIATION ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับเหตุ “เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน” ภายในอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
- ประธานที่ประชุม จึงขอให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว *ที่ประชุมรับทราบ*
๗. รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกที่ ศธ ๐๔๑๓.๑๓๕/ว ๐๘๗๗ สำนักหอสมุด รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*
๘. การเปิดให้บริการระบบ IDM (Identity Management) หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งถึงกำหนดการเปิดให้บริการระบบ IDM (Identity Management) อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*
๙. การอบรม Microsoft Office 365 for Education on Cloud หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งกำหนดการอบรม Microsoft Office 365 for Education on Cloud ให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๐๖ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*
๑๐. ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๘ ชั้น ๗ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง

ตรวจ/ทานโดย : นางชิตชนก สายชุ่มอินทร์